

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินอก
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินอก

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ	ประธานสภา	เสน่ห์ อ่องสันเทียะ	
๒	นายนิคม โคมขุนทด	รองประธานสภา	-	ขาด
๓	นายสำราญ พิณีจ	เลขานุการสภา	สำราญ พิณีจ	
๔	นายมงคล เสงขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	มงคล เสงขุนทด	
๕	นายประวิทย์ สระขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	ประวิทย์ สระขุนทด	
๖	นายประจวบ ดิษฐการ	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ประจวบ ดิษฐการ	
๗	นายพยงค์ เดมขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	พยงค์ เดมขุนทด	
๘	นายชลอ ดิขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ชลอ ดิขุนทด	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทิน โสงขุนทด	นายก อบต.	สุทิน โสงขุนทด	
๒	นายบุญมี เทียงจันทิก	รองนายก อบต.	บุญมี เทียงจันทิก	
๓	นายชุม ธงสันเทียะ	รองนายก อบต.	ชุม ธงสันเทียะ	
๔	นายสุนทร กองสูงเนิน	เลขานุการนายก อบต.	สุนทร กองสูงเนิน	
๕	นางสาววนิดา ถีสุงเนิน	รองปลัด อบต.	วนิดา ถีสุงเนิน	
๖	นางฉันทนา พระเดชพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ฉันทนา พระเดชพงษ์	
๗	นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกลักษณ์ แดดขุนทด	
๘	สิบเอกประดิษฐ์ สารจันทร์	นักป้องกันฯ	ประดิษฐ์ สารจันทร์	
๙	นางสาววัชรภรณ์ เชื้อขุนทด	นักจัดการงานทั่วไป	วัชรภรณ์ เชื้อขุนทด	
๑๐	นางสาวปรีนดา ดิกขุนทด	นักทรัพยากรบุคคล	ปรีนดา ดิกขุนทด	
๑๑	นางสาวอัญชลินทร์ ปัญจะศรี	นักวิชาการพัสดุ	อัญชลินทร์ ปัญจะศรี	
๑๒	นางสาวจันทร์จิรา ปราณีตพลกรัง	นักวิชาเงินและบัญชี	จันทร์จิรา ปราณีตพลกรัง	
๑๓	นางสุดารัตน์ พึ่งสูงเนิน	นักวิชาการจัดเก็บฯ	สุดารัตน์ พึ่งสูงเนิน	
๑๔	นางสาวอุษา นนทขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการ	อุษา นนทขุนทด	
๑๕	นางสาวอัญชลิ ดุนขุนทด	นักพัฒนาชุมชน	อัญชลิ ดุนขุนทด	
๑๖	นางสาวพนัไมล์ ฤทธิศรเดช	นักวิชาการศึกษาฯ	พนัไมล์ ฤทธิศรเดช	

๑๓	นางประจักษ์รัตน์	ดางขุนทด	เจ้าพนักงานการเงิน	ประจักษ์รัตน์	ดางขุนทด	
๑๔	นายเมธี	ดึกขุนทด	พนักงานจ้างภารกิจการ	เมธี	ดึกขุนทด	
๑๕	นางสาวสายน้ำผึ้ง	จีราพิพัฒน์	พนักงานจ้างภารกิจการ	สายน้ำผึ้ง	จีราพิพัฒน์	
๒๐	นางสาวกัญญา	ขอพังกกลาง	พนักงานจ้างภารกิจการ	กัญญา	ขอพังกกลาง	
๒๑	นางนุชสิทธิ์	นุชขุนทด	ครู คศ.๑	นุชสิทธิ์	นุชขุนทด	
๒๒	นางสมสอน	ยศสันเทียะ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	สมสอน	ยศสันเทียะ	
๒๓	นางสาวขวัญใจ	รัตนพันธ์	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	ขวัญใจ	รัตนพันธ์	
๒๔	นางสาวพะเยาว์	เดิงขุนทด	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	พะเยาว์	เดิงขุนทด	
๒๕	นางสาวกิติมาพร	ดินขุนทด	พนักงานจ้าง	กิติมาพร	ดินขุนทด	
๒๖	นางสาวพัชราภรณ์	ดีขุนทด	พนักงานจ้าง	พัชราภรณ์	ดีขุนทด	
๒๓	นางสาวเกษมณี	เจริญ	พนักงานจ้าง	เกษมณี	เจริญ	
๒๔	นางสาวมาลีสา	เสียมขุนทด	พนักงานจ้าง	มาลีสา	เสียมขุนทด	
๒๕	นายสมพิศ	ความดี	พนักงานจ้าง	สมพิศ	ความดี	

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น.

นายสำราญ พิณีจ

(เลขานุการสภา อบต.ดำนนอก)

นายเสนห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภา อบต.ดำนนอก)

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก มาประชุมพร้อมแล้ว จำนวน ๖ คน ขาดประชุม ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก นายเสนห์ อ่องสันเทียะ ได้นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต เนื่องด้วยวัดบ้านพระ ตำบลดำนใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้อุโบสถสำเร็จสมบูรณ์ตามพระวินัยใช้ประกอบสังฆกรรมตามพุทธบัญญัติ สร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนา จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอกพร้อมพิธีเปิดและทำบุญงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบ้านพระ ตำบลดำนใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ ๒๕๖๖

ด้วยอำเภอด่านขุนทด ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึง

ต้นเดือนมกราคม โดยเฉพาะวันที่ ๓๑ มกราคม จะมีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้ง ทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว และพักผ่อนยังสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมา มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายต่อชีวิต

๑. ด้านการเตรียมความพร้อม

- ๑.๑ ให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการป้องกันและใช้ความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษ และห้ามเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือการแสดงโดยใช้เทคนิคพิเศษ (Special effect) ในอาคารในสถานบริการ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการลุกลามของอัคคีภัย โดยเด็ดขาด
- ๑.๒ ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการ
- ๑.๓ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย รวมถึงบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผู้ที่ทำการประมาทเลินเล่อ ส่งผลเสียต่อการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงกรณีอัคคีภัยจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงสภาพอากาศแห้ง พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบ และควรเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสายไฟที่มีสภาพเก่า หรือชำรุด

๒. ด้านการเผชิญเหตุ

- ๒.๑ ให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ และสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ตลอดจนชนเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ดำเนินการ
- ๒.๒ หากเกิดอัคคีภัย อุบัติภัย หรือสาธารณภัยอื่น ที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนด และรายงานให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอตำบลขุนทดทราบทันที ทางกลุ่มไลน์ “ป้องกันอำเภอตำบลขุนทด” และ กลุ่มไลน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง”

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ
ที่ประชุมสภา - ไม่มี -

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมครับ
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)

มติที่ประชุมสภา รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ก่อนที่จะสู่ระเบียบวาระต่อไป ขณะนี้เวลา ๑๐.๓๐ น.ผมขอพักการ
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก) ประชุมเป็นเวลา ๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ก่อนจะประชุม
พิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุมอีกครั้งเวลา ๑๑.๐๐ น.

----- พักเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.-----

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขณะนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก) นอกทุกท่านเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๓ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

๑. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบและรายละเอียดต่อที่ประชุม
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก) เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม และชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก

นายสำราญ พิณีจ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๓/แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
(เลขานุการสภาอบต.ตำบลนอก) ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว

- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีภารกิจนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการโดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องดัดแปลงเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดขอมอบหมายให้ นางฉันทนา พระเดชพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม และชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ขอเชิญครับ

นางฉันทนา พระเดชพงษ์
(ผู้อำนวยการกองคลังฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางฉันทนา พระเดชพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ขอชี้แจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม และชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสมคงเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ตามรายละเอียดในเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ยอดเงิน ๑๓,๓๒๙,๙๒๑.๓๐ บาท
- หัก สำรองตามระเบียบฯ ยอดเงิน ๕,๖๘๘,๖๘๒.๐๐ บาท

- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ
- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ยอดเงิน ๓,๖๔๑,๓/๓๙.๓๐ บาท

นายสำราญ พินิจ

(เลขานุการสภา อบต.ดำนนอก)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๑) โครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมดรวม ๑๕ โครงการนี้ ต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก หรือไม่ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยืนยันโครงการทั้งหมดรวม ๑๕ โครงการว่าปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๑) หรือไม่ เชิญครับ

ลิบเอกประดิษฐ์ สารจันทร์

(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมลิบเอกประดิษฐ์ สารจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขอยืนยันว่าโครงการทั้งหมดรวม ๑๕ โครงการ ที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทุกโครงการครับ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภา อบต.ดำนนอก)

ขอเชิญท่านนายก อบต.ดำนนอก ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญครับ

นายสุทิน โสงขุนทด

(นายก อบต.ดำนนอก)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ประชาชนตำบลดำนนอก ได้ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก แก้ไขปัญหาการคมนาคมเป็นการเร่งด่วน เกี่ยวกับถนนที่ใช้ในการสัญจรไป-มา เป็นหลุมเป็นบ่อน้ำท่วมขังไม่สะดวกในการสัญจร ประชาชนต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อสัญจรไป-มา ภายในหมู่บ้าน และใช้สัญจรเกี่ยวกับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผมจึงขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรายละเอียดโครงการ ผมจะขอชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมได้พิจารณาดังต่อไปนี้

(๑) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ งบประมาณรวม ๑๓๗,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ สายนา นายสนาม – หนองละมั่ง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ สายบ่อกรวด – นาสนาม ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ สายเล้าเปิดครุเนียม - นาบึง ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ สายเล้าเปิดครุเนียม - หนองโพธิ์ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๓๗๕ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ สายนาสนาม - หนองละมั่ง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ สายโคกบน - หนองคั่วเนื้อ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ข้อ ๒๑ หน้า ๗/๙)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ท่านนอก)
ที่ประชุม

ตามที่ท่านนายก อบต. ท่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่
- ไม่มี -

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ท่านนอก)
ที่ประชุม

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดอัด บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ

รับรอง	๕	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ท่านนอก)

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดอัด บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๒ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป

นายสุทิน โสงขุนทด
(นายก อบต.ท่านนอก)

**(๒) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๒
งบประมาณรวม ๘๓,๐๐๐ บาท**

ช่วงที่ ๑ สายไร่นายवलันต์ เขขุนทด - ไร่นางดอกจริง เสขุนทด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ สายสามแยกไร่นายสิ้นไปทางทิศใต้ - ไร่นายสมพาด ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ สายสามแยกไร่นางอุ้นไปทางทิศตะวันตก - สามแยกไร่นายสว่าง ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านนอกกำหนด

ช่วงที่ ๔ สายไร่นางปราณีต ดานขุนทด - สามแยกไร่นายสำรวย ดาขุนทด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ สายนานายจันทร์ เดมขุนทด - นานายชนกฤต หวนขุนทด ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๕ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ สายสามแยกนานายชุม มีของ - นานายอนันต์ ปราณีตพลกรัง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๗ สายนานายอนันต์ ปราณีตพลกรัง - สำนักสงฆ์ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๘ สายนานายสว่าง ดานขุนทด - นานายจิว ดีขุนทด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำนอกกำหนด

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐ ข้อ ๓๖ หน้า ๘๕)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภา อบต.ดำนอก)
ที่ประชุม

ตามที่ท่านนายก อบต. ดำนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่
- ไม่มี -

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภา อบต.ดำนอก)
ที่ประชุม

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการปรับเกรดถนนพร้อมมดอัด บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๒ หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภา อบต.ดำนอก)

นายสุทิน โสงขุนทด
(นายก อบต.ดำนอก)

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการปรับเกรดถนนพร้อมมดอัด บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๒ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๓ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป

(๓) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมมดทับ บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ งบประมาณรวม ๑๕๘,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ สายสามแยกไร่นายพุ่ม นุขุนทด - ไร่ นางจิตนา ดุคขุนทด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ สายสามแยกป่าช้าบ่อขะ-ไร่นายสายัณห์ เทียบขุนทด ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๙๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ สายสามแยกสระ SML - ไน่ นางจิตนา ดุกขุนทด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ สายไร่นายสุเทพ ดินขุนทด - นานางออม ด่านนาดิน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ สายสามแยกป่าเจียบกลาง - ไร่นายนัด เดชขุนทด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ สายไร่นางแดงขาว ดิขุนทด - ไร่นางโสภา ชุนวิเศษ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๗ สายป่าโกรก - นานายประทวน ดิขุนทด ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๘ สายไร่นายสวาท เดียดขุนทด - ไร่นางอุไร ธงสันเทียะ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๙ สายสามแยกหนองกระทุ่ม - ทุ่งสำโรง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ บ้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๕๔ หน้า ๙๒)

ตามที่ท่านนายก อบต. ด่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่

- ไม่มี -

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดอัด บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดอัด บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๔ ขอเชิญท่านนายก อบต.

ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป

(๔) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านด่านนอก หมู่ที่ ๔ งบประมาณรวม ๑๑๕,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ สายถนนหลวง ๒๑๔๘ - สำนักสงฆ์ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ด่านนอก)
ที่ประชุม

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ด่านนอก)
ที่ประชุม

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ด่านนอก)

นายสุทิน โสงขุนทด
(นายก อบต.ด่านนอก)

ช่วงที่ ๒ สายถนนหลวง ๒๑๔๘ - นานางรววย ดูนขุนทด ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ สายนานางรววย ดูนขุนทด - นานางน้อย ดูนขุนทด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ สายถนนหลวง ๒๑๔๘ - ละเลิงยายเมือง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ สายถนนหลวง ๒๑๔๘ - สายแยกหนองกก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ สายไร่ นายสุพล ทิพย์สูงเนิน-หนองละมั่ง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านนอกรกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๗๒ หน้า ๙๘)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภา อบต.ท่านนอก)
ที่ประชุม

ตามที่ท่านนายก อบต. ท่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่
- ไม่มี -

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภา อบต.ท่านนอก)
ที่ประชุม

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดอัด บ้านท่านนอก หมู่ที่ ๔ หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภา อบต.ท่านนอก)

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดอัด บ้านท่านนอก หมู่ที่ ๔ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๕ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป

นายสุทิน โสงขุนทด
(นายก อบต.ท่านนอก)

(๕) โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดทับ บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕

งบประมาณรวม ๒๒๗,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ สายไร่ นายพยงค์ เดมขุนทด - นานางลำไย พวงสันเทียะ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ สายสามแยกโคกหินประโคน - สามแยกนานายทอง ชำนาญพุดซา ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ สายนา นายทอง ชำนาญพุดซา - นานายประเสริฐ ธิงสันเทียะ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ สายแยกไธน์นายชิต ดาวขุนทด - ไธน์นายจันทร์ เตมขุนทด ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ สายไธน์นายสนอง จันทร์สว่าง - ไธน์นายสมหมาย ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ สายไธน์นายสมหมาย - ไธน์นางอำภา ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๗ สายสระประปา - ไธน์นางเพลิน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๘ สายแยกบ่อขยะ - นานายทอง ชำนาญพุดซา ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๙ สายถนนลาดยางด้านนอก - บ้านวัง - บ้านนายลัด พวงสันเทียะ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๑๐ สายนา นายซัง เดียดขุนทด - ไธน์นางบุญเพลิน พร้อมขุนทด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐ ข้อ ๙๖ หน้า ๑๐๘)

ตามที่ท่านนายก อบต. ด้านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่

- ไม่มี -

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการปรับ

เกรดถนนพร้อมบดอัด บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕ หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบดอัด บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๖ ขอเชิญท่านนายก อบต.

ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภาอบต.ด้านนอก)

ที่ประชุม

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภาอบต.ด้านนอก)

ที่ประชุม

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภาอบต.ด้านนอก)

นายสุทิน โสงขุนทด
(นายก อบต.ด่านนอก)

(๖) โครงการเกษตรปรับถนนพร้อมบดทับ บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖

งบประมาณรวม ๑๕๖,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ สายต้นนางดำ - หนองสะแก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ สายนางม่วง - บล็อกคอนกรีต ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ สายนางวน เด็ดขุนทด - นายนาไกร บุญคำ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ สายหนองปลาชิว - โคกบน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ จากถนนลาดยางสายละเล็งพิมาน - ไร่นางเรือง ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๖ สายนายสายชล - เขตตำบลสระจรเข้ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๗ สายนาไร่ - นางนางสายล่อม ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๘ สายบ้านนายชวน - นาสำโรง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๙ สายนางแต่ง เดิงขุนทด - นานายไพวัลย์ กองสูงเนิน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๑๐ สายแยกบ้านนายอุทัย - นางนางประสงค์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐ ข้อ ๑๑๖ หน้า ๑๑๕)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ด่านนอก)
ที่ประชุม

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ด่านนอก)
ที่ประชุม

ตามที่ท่านนายก อบต. ด่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่

- ไม่มี -

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการเกษตรปรับถนนพร้อมบดอัด บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก)</p>	<p>เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการกรดปรับถนนพร้อมบดอัด บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๗ ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป</p>									
<p>นายสุทิน โสงขุนทด (นายก อบต.ด่านนอก)</p>	<p>(๗) โครงการกรดปรับถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๗ งบประมาณรวม ๒๗/๓,๐๐๐ บาท</p> <p>ช่วงที่ ๑ สายไร่ นายอ่อน ดุนขุนทด - หุ่นสำโรง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ สายไร่ นายชุม ดัดขุนทด - ไร่ นางเกษร อ่องสันเทียะ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๓ สายบ้านนายอนันต์ ปราณีตพลกรัง - เล้าไก่ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๐ ตารางเมตร ขุดหรือผิวจราจรถนนเดิม ลึก ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับแน่น</p> <p>ช่วงที่ ๔ สายไร่ นายจรัญ ดาขุนทด - แยกบ้านน้อย ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>									
<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ที่ประชุม</p>	<p>(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐ ข้อ ๑๔๑ หน้า ๑๒๔) ตามที่ท่านนายก อบต. ด่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่</p> <p>- ไม่มี -</p>									
<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ที่ประชุม</p>	<p>ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการกรดปรับถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๗ หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น</p> <p>เห็นชอบ</p>									
<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก)</p>	<table border="0"> <tr> <td>รับรอง</td> <td>๕</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่รับรอง</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง (ประธานสภา)</td> </tr> </table> <p>เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการกรดปรับถนนพร้อมบดทับแน่น บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๗ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๘ ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป</p>	รับรอง	๕	เสียง	ไม่รับรอง	-	เสียง	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)
รับรอง	๕	เสียง								
ไม่รับรอง	-	เสียง								
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)								
<p>นายสุทิน โสงขุนทด (นายก อบต.ด่านนอก)</p>	<p>(๘) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านนางแดงร้าน - สามแยกสระจระเข้ หมู่ที่ ๒ บ้านพระหัวบึง งบประมาณรวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>นายนายสว่าง ดานขุนทด - ไร่ นางปราณี ดานขุนทด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐</p>									

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านนอกกำหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๔๐ หน้า ๘๗)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ท่านนอก)
ที่ประชุม

ตามที่ท่านนายก อบต. ท่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่
- ไม่มี -

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ท่านนอก)
ที่ประชุม

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านนางแดงร้าน - สามแยกสระจระเข้ หมู่ที่ ๒
บ้านพระหัวบึง หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ท่านนอก)

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยก
บ้านนางแดงร้าน - สามแยกสระจระเข้ หมู่ที่ ๒ บ้านพระหัวบึง ลำดับต่อไปขอเข้าสู่
โครงการที่ ๙ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงิน
สะสมต่อไป

นายสุทิน โสงขุนทด
(นายก อบต.ท่านนอก)

**(๙) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัด - ศาลาประชาคม
หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน งบประมาณรวม ๔๒๗,๐๐๐ บาท**

สายจากหน้าวัด - ศาลาประชาคม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา
๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๑ หน้า ๗๐)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ท่านนอก)
ที่ประชุม

ตามที่ท่านนายก อบต. ท่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่
- ไม่มี -

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ท่านนอก)
ที่ประชุม

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการปรับ
ปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัด - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้าน
ละเลิงพิมาน หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

- นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัด – ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๑๐ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงิน สะสมต่อไป
- นายสุทิน โสงขุนทด (นายก อบต.ด่านนอก) **(๑๐) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม – บ้านนางลูกอินท์ ตีขุนทด หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน งบประมาณรวม ๖๕,๐๐๐ บาท** สายศาลาประชาคม – บ้านนางลูกอินท์ ตีขุนทด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ดำเนินการน้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓ หน้า ๔๔ (แก้ไขความกว้างถนน,หนา))
- นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ที่ประชุม ตามที่ท่านนายก อบต. ด่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิก ท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่
- นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ที่ประชุม - ไม่มี -
- นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ที่ประชุม ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม – บ้านนางลูกอินท์ ตีขุนทด หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น
- เห็นชอบ**
- | | | |
|------------|---|-------------------|
| รับรอง | ๕ | เสียง |
| ไม่รับรอง | - | เสียง |
| งดออกเสียง | ๑ | เสียง (ประธานสภา) |
- นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม – บ้านนางลูกอินท์ ตีขุนทด หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๑๑ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป
- นายสุทิน โสงขุนทด (นายก อบต.ด่านนอก) **(๑๑) ปรับปรุงถนน คสล. หน้าบ้านนางหม้อ โสงขุนทด บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ งบประมาณรวม ๑๙๙,๐๐๐ บาท** สายหน้าบ้านนางหม้อ โสงขุนทด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๔ หน้า ๓๒ (แก้ไขความกว้างถนน,หนา))

<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ที่ประชุม</p>	<p>ตามที่ท่านนายก อบต. ด่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ - ไม่มี -</p>									
<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ที่ประชุม</p>	<p>ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการปรับปรุงถนน คสล. หน้าบ้านนางหม้อ โสงขุนทด บ้านหัวป่อ หมู่ที่ ๖ หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น</p> <p>เห็นชอบ</p> <table border="0"> <tr> <td>รับรอง</td> <td>๕</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่รับรอง</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง (ประธานสภาฯ)</td> </tr> </table>	รับรอง	๕	เสียง	ไม่รับรอง	-	เสียง	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)
รับรอง	๕	เสียง								
ไม่รับรอง	-	เสียง								
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)								
<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก)</p>	<p>เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการปรับปรุงถนน คสล. หน้าบ้านนางหม้อ โสงขุนทด บ้านหัวป่อ หมู่ที่ ๖ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๑๒ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป</p>									
<p>นายสุทิน โสงขุนทด (นายก อบต.ด่านนอก)</p>	<p>(๑๒) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ - ป่าเจียบกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านน้อย งบประมาณรวม ๒๐๓,๐๐๐ บาท</p> <p>ช่วงนางออม ด่านนาคิน - นานายประมวล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p> <p>(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อ ๕๒ หน้า ๙๑)</p>									
<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ที่ประชุม</p>	<p>ตามที่ท่านนายก อบต. ด่านนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่ - ไม่มี -</p>									
<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ที่ประชุม</p>	<p>ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ - ป่าเจียบกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านน้อย หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น</p> <p>เห็นชอบ</p> <table border="0"> <tr> <td>รับรอง</td> <td>๕</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่รับรอง</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง (ประธานสภาฯ)</td> </tr> </table>	รับรอง	๕	เสียง	ไม่รับรอง	-	เสียง	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)
รับรอง	๕	เสียง								
ไม่รับรอง	-	เสียง								
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)								
<p>นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ด่านนอก)</p>	<p>เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ - ป่าเจียบกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านน้อย ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๑๓ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป</p>									

นายสุทิน โสงขุนทด
(นายก อบต.ดำนนอก)

(๑๓) ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกสระประปาไปทางทิศตะวันตก
- สามแยกถนนบ้านน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านมะขามน้อย งบประมาณรวม
๓๔๕,๐๐๐ บาท

สายนา นายยัง ศรีศักดิ์ดา - นานายชัง เดียดขุนทด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ข้อ ๑๐๕ หน้า ๑๑๑)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ดำนนอก)
ที่ประชุม

ตามที่ท่านนายก อบต. ดำนนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่
- ไม่มี -

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ดำนนอก)
ที่ประชุม

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกสระประปาไปทางทิศตะวันตก - สามแยกถนนบ้านน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านมะขามน้อย หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ดำนนอก)

เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกสระประปาไปทางทิศตะวันตก - สามแยกถนนบ้านน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านมะขามน้อย ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๑๔ ขอเชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป

นายสุทิน โสงขุนทด
(นายก อบต.ดำนนอก)

(๑๔) ปรับปรุงถนนหินคลุก สายนาแคร์ - บ้านนางเชื้อ ดิขุนทด บ้านดำนเหนือ หมู่ที่ ๗ งบประมาณรวม ๒๑๕,๐๐๐ บาท

สายเล้าเปิดนาแค - บ้านนางเชื้อ ดิขุนทด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๙ หน้า ๓๕)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ดำนนอก)

ตามที่ท่านนายก อบต. ดำนนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม	- ไม่มี -
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต. ตำนอก)	ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนาแควร์ - บ้านนางเชื้อ ดิขุนทด บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๗ หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	เห็นชอบ
	รับรอง ๕ เสียง
	ไม่รับรอง - เสียง
	งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต. ตำนอก)	เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนาแควร์ - บ้านนางเชื้อ ดิขุนทด บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๗ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่โครงการที่ ๑๕ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป
นายสุทิน โสงขุนทด (นายก อบต. ตำนอก)	(๑๕) ก่อสร้างถนนหินคลุก สายนา นายรวยไปทางทิศใต้ - หนองพะไกล หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน งบประมาณรวม ๖๙,๐๐๐ บาท ช่วงที่ ๑ สายไร่นายสุนทร เดิงขุนทด - ไร่นายสมนึก ซอบสะอาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ นานายมัญญ เกร็มย์ - นานายยุทธ เจริญขุนทด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำนอกกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ข้อ ๕ หน้า ๗/๓)
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต. ตำนอก)	ตามที่ท่านนายก อบต. ตำนอก ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไม่
ที่ประชุม	- ไม่มี -
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต. ตำนอก)	ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนา นายรวยไปทางทิศใต้ - หนองพะไกล หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน หากท่านเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	เห็นชอบ
	รับรอง ๕ เสียง
	ไม่รับรอง - เสียง
	งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต. ตำนอก)	เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนา นายรวยไปทางทิศใต้ - หนองพะไกล หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม

เห็นชอบ

รับรอง	๕	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

๒. การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภาอบต.ด้านนอก)

เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอกได้ครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก จำนวน ๒ ท่าน

ลำดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก ให้สมาชิกสภา เสนอรายชื่อที่ตนเห็นสมควร โดยเสนอคนละ ๑ ชื่อและผู้รับรอง ๒ ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก คนที่ ๑ ครับ

นายประวิทย์ สระขุนทด

(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓)

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก ผมนายประวิทย์ สระขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก หมู่ที่ ๓ ขอเสนอชื่อ **นายชลอ ดีขุนทด** สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก **คนที่ ๑** ครับ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภาอบต.ด้านนอก)

ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน เชิญครับ

นายพยงค์ เดมขุนทด

(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕)

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก ผมนายพยงค์ เดมขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก หมู่ที่ ๕

ขอรับรองครับ

นายมงคล เสงขุนทด

(สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒)

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก ผมนายมงคล เสงขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก หมู่ที่ ๒

ขอรับรองครับ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภาอบต.ด้านนอก)

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก **คนที่ ๑** อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุมสภา	- ไม่มี -
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)	ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้ นายชลอ ดิขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก คนที่ ๑ ครับ
มติที่ประชุมสภา	เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)	เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้ นายชลอ ดิขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก หมู่ที่ ๖ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก คนที่ ๑
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)	ขอเชิญท่านสมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก คนที่ ๒ เชิญครับ
นายมงคล แซงขุนทด (สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒)	เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ผมนายมงคล แซงขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก หมู่ที่ ๒ ขอเสนอชื่อ นายประจวบ ดิษฐการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก คนที่ ๒ ครับ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)	ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน เชิญครับ
นายประวิทย์ สระขุนทด (สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓)	เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ผมนายประวิทย์ สระขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ
นายชลอ ดิขุนทด (สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖)	เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ผมนายชลอ ดิขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก หมู่ที่ ๖ ขอรับรองครับ
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)	มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก คนที่ ๒ อีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุมสภา	- ไม่มี -
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)	ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้ นายประจวบ ดิษฐการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก คนที่ ๒ ครับ

มติที่ประชุมสภา	เห็นชอบ	๕	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)	เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้ นายประจวบ ดิษฐการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก หมู่ที่ ๔ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก คนที่ ๒		
นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)	ก่อนที่จะสูวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น.ผมขอพักรับประทานอาหาร เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุมอีกครั้งเวลา ๑๓.๐๐ น.		

----- พักเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. -----

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภา อบต.)	ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านเข้านั่งในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
	๑. ขอเชิญร่วมปล่อยแถวเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แห่งละ ๕ นาย พร้อมพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจร่วมปล่อยแถวเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยพร้อมเพรียงกันเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตำบลขุนทด การแต่งกาย เครื่องแบบตามต้นสังกัด
	๒. อำเภอตำบลขุนทดขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลและพิจารณาช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบหลักเกณฑ์ คือ กรณีผู้สูงอายุต้องมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือกรณีคนพิการต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีสัญชาติไทยมีฐานะยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ หรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต กรณีที่อยู่อาศัยและ/หรือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือทายาทต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อให้ได้รับช่วยเหลือด้านการปรับสภาพที่อยู่อาศัย นำส่งข้อมูลให้ทำการปกครอง

อำเภอตำบลขุนทด ภายในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการสำรวจข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตำบลนอกแล้ว และได้คัดเลือกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลผู้ประสบปัญหาเพื่อขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

- เป็นผู้ประสบปัญหา ประเภท ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง
- ชื่อ นายมี นามสกุล เตียขุนทด อายุ ๘๐ ปี
- ที่อยู่บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๕ บ้านมะขามน้อย
- ตำบลตำบลนอก อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติมดูตามรายละเอียดในเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอแนะเชิญครับ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯอบต.ตำบลนอก)
ที่ประชุมสภาฯ

- ไม่มี -

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาฯอบต.ตำบลนอก)
ปิดประชุม

ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้
ผมขอปิดการประชุม ครับ
เวลา ๑๔.๓๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม
(นายสำราญ พินิจ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(นายประจวบ ดิษฐการ) (นายพยงค์ เดมขุนทด) (นายประวิทย์ สระขุนทด)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ในครั้งต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก



ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

